

Số: /TB-VPUBND

Hòa Bình, ngày tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh đã chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế; cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương; Lãnh đạo các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động ngành Y tế năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Chương và đại biểu dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Trong năm 2019, ngành đã bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, bám sát cơ sở, ngày đêm tận tụy bên người bệnh và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tích cực triển khai công tác phòng, chống bệnh dịch, chủ động giám sát các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên địa bàn. Trong năm, toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm; các bệnh truyền nhiễm thông thường khác không có sự gia tăng đột biến. Công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em và phòng chống HIV/AIDS được quan tâm. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên; thực hiện tiếp nhận đầy đủ vắc xin, vật tư và cấp phát cho các địa phương theo kế hoạch. Hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được đảm bảo, thực hiện tốt chế độ thường trực 24/24, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế luôn thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật, đồng thời chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm; công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm đến nhân dân luôn được đẩy mạnh; Ngành đã hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới y tế từ tỉnh đến huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các đơn vị sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

II. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2020, cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp mà ngành Y tế đã đề ra. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho ngành Y tế trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Y tế cần quan tâm và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, chủ động trong việc đào tạo, tạo nguồn cán bộ quản lý của ngành, của các bệnh viện từ tỉnh đến huyện; tích cực, chủ động tham mưu các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực, tạo lập môi trường làm việc thân thiện, có cơ chế khuyến khích việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong các cơ sở y tế nhằm giải quyết bài toán thiếu về số lượng lẫn chất lượng trong đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tuyến cơ sở;

2. Tiếp tục chỉnh trang hoặc đầu tư mới các Trạm Y tế ở cơ sở, nhất là xây dựng Trạm Y tế xã đạt Chuẩn Quốc gia theo Tiêu chí của Bộ Y tế; tăng cường cơ sở vật chất của tuyến huyện;

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm;

4. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về kiến thức tự phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phải quan tâm nhiều hơn, tạo thành ý thức, thói quen có tác dụng lâu dài thì kết quả công tác phòng chống dịch mới được bền vững; có các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong từng mùa, từng thời điểm;

5. Ngành Y tế tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, khám chữa bệnh ở các tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, khám, chẩn đoán, điều trị bệnh; Toàn ngành tiếp tục quan tâm, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

6. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu y tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020 đã đề ra.

III. Những kiến nghị, đề xuất của ngành Y tế

1. Về định mức chi nguồn ngân sách địa phương cho ngành Y tế, bao gồm:

Nâng định mức chi thường xuyên cho khối y tế dự phòng từ 25 triệu đồng/biên chế lên 35 triệu đồng/biên chế. Giữ nguyên mức phân bổ chi khác cho Trạm y tế xã sau sáp nhập (phân bổ theo đầu dân). Bổ sung Nghị quyết

26/2016/HĐND trong đó quy định rõ các khoản chi từ ngân sách địa phương cho các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số. Bổ sung nội dung chi ngân sách địa phương cho Quỹ khám chữa bệnh người nghèo. Giao Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi các nội dung nêu trên cho phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

2. Về đầu tư

a) *Xây dựng trụ sở*: Đồng ý phương án xây dựng trụ sở và mua sắm trang thiết bị đồng bộ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trụ sở Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đạt chuẩn để nâng cấp trở thành Trung tâm kiểm nghiệm khu vực. Giao Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền đưa vào Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện.

b) *Về đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin cho Bệnh viện đa khoa tỉnh*: Đồng ý việc đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin cho Bệnh viện đa khoa tỉnh; giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Bệnh viện đa khoa tỉnh triển khai thực hiện các bước về đầu tư, nâng cấp đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2020.

3. Bố trí nguồn kinh phí sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan, khẩn trương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đề Sở Y tế, các Sở, ngành, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ, TT&TT, GD&ĐT;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (10^b).

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đinh Công Sứ